

# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2014

## 2014- BƯỚC KHỞI ĐẦU CỦA DALAT HASFARM TRONG HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

Chiều tối 25/02, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) năm 2014 với chủ đề “Những giải pháp để làm chủ thị trường mới” do hội Doanh nghiệp (DN) HVNCLC tổ chức. Đã qua 18 năm bình chọn, năm nay, HVNCLC 2014 mở rộng thêm đối tượng xét chứng nhận cho các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng nông sản tươi-xanh-sạch và an toàn cho thị trường gồm hoa, rau củ, trái cây. Có bảy doanh nghiệp đã được bình chọn và Dalat Hasfarm vinh dự nằm trong số những doanh nghiệp lần đầu đạt danh hiệu cao quý từ người tiêu dùng.

Theo Báo Sài Gòn Tiếp thị sáng ngày 26/02/2014 có viết: “Với công ty TNHH Agrivina (Dalat Hasfarm) đã có bề dày trên 20 năm sản xuất và cung cấp trên 100 triệu cành hoa mỗi năm. Hoa của Dalat Hasfarm được nhiều người tiêu dùng biết đến vì có mặt ở các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên khắp cả nước, luôn có giá bán cao hơn những vẫn được chuộng dùng vì chất lượng hơn”. Điều này đã cho thấy những nỗ lực không ngừng của công ty trong việc cung cấp những mặt hàng hoa tươi chất lượng cho người tiêu dùng, không chỉ trong nước mà còn các bạn bè năm châu.

Chị Mai Hạnh, giám đốc tài chính Dalat Hasfarm thay mặt công ty gửi lời cảm ơn tới những khách hàng đã đặt niềm tin và yêu mến sản phẩm hoa của công ty. Được nhận danh hiệu cao quý HVNCLC 2014 đã tiếp thêm động lực cho Dalat Hasfarm, mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho người tiêu dùng Việt Nam. Duy trì và phát triển thương hiệu “Công ty hoa lớn nhất Đông Nam Á” trong trái tim khách hàng là mục tiêu mà công ty sẽ tiếp tục hướng đến trong năm 2014.

### ***Sơ lược về Dalat Hasfarm***

*Thành lập năm 1992, Dalat Hasfarm là công ty hàng đầu trong lĩnh vực hoa tươi bao gồm các loại hoa cắt cành, hoa chậu và lá trang trí. Tính đến nay, với diện tích canh tác hơn 300 ha, Dalat Hasfarm® sản xuất trên 100 triệu cành hoa trung bình mỗi năm và vinh dự được Flowertech - Mỹ bình chọn “Công ty hoa tươi lớn nhất Đông Nam Á”. Các sản phẩm đa dạng được phân phối qua các trung tâm phân phối và cửa hàng của công ty tại TP HCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hà Nội và hệ thống siêu thị Metro, Big C, AEON, LOTTE cả nước. Dalat Hasfarm® cũng tiên phong nhập khẩu và phát triển các loại hoa cao cấp từ Hà Lan và nhiều nước trên thế giới.*

***Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:***

**Bà Trần Nguyễn An Nhiên - Trưởng phòng Marketing**

18 Cong Hoa, phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: +84 973-782-769 - Ext 135/ Fax: +84 8 3811.6352

Email: annhien@dalathasfarm.com/ Website: www.dalathasfarm.com